

BÁO CÁO
Kết quả việc thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ
ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Đồng Đăng là thị trấn biên giới; có 02 Cửa khẩu Quốc tế đường bộ và đường sắt; phía Đông tiếp giáp với xã Bảo Lâm, phía Nam tiếp giáp với xã Hồng Phong, Phú Xá, huyện Cao Lộc, phía Tây tiếp giáp với xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; thị trấn có diện tích tự nhiên là 4,59 km² được chia thành 07 khu phố. Là địa bàn trọng điểm, có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, an ninh của huyện, tỉnh và của cả nước. Trên địa bàn thị trấn có 04 dân tộc chủ yếu là Tày, Nùng, Kinh, Hoa cùng sinh sống. Tổng số nhân khẩu hiện có 2.160 hộ = 9.289 NK; Hộ đăng ký tạm trú hiện có 243 hộ, 607 NK.

- Bộ máy cán bộ công chức: 22 đồng chí; 100% cán bộ công chức đều có trình độ chuyên môn là đại học và cao đẳng; 100% cán bộ công chức là Đảng viên và được đào tạo trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên, năm 2023 UBND thị trấn đạt đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ thị trấn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt hoàn thành tốt trở lên.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền

- Ban chỉ đạo thực hiện QCDC xã thường xuyên kiện toàn và xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo dõi thực hiện quy chế dân chủ trong xã. Hàng năm đã ban hành các kế hoạch về tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ, Kế hoạch về thực hiện quy chế dân chủ. Xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Pháp lệnh 34, xây dựng đời sống văn hóa, định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân. Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về các lĩnh vực như: Tiếp dân, quy hoạch, xây dựng hạ tầng... Làm tốt công tác điều hành và phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Cấp uỷ Đảng có nhận thức đúng đắn, hiệu quả của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, từ đó đã chỉ đạo sát sao việc triển khai QCDC tới toàn thể cán bộ, Đảng viên phát huy dân chủ của nhân dân, gắn thực hiện QCDC với đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Chính quyền đã không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về chỉ đạo và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tổ chức hội nghị Đảng bộ, bí thư chi bộ, trưởng khu phố, hội nghị nhân dân tại khu phố để

triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là Pháp lệnh số 34 của Chính phủ. Nhìn chung trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền thị trấn trong việc hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Pháp lệnh 34 và các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở đã được quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2024 UBND thị trấn đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-UBND, ngày 11/7/2024 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ của UBND thị trấn; Kế hoạch số 468/KH-UBND, ngày 24/5/2024 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến.

Công tác tuyên truyền về Pháp lệnh 34 được thực hiện với các hình thức như: tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn, niêm yết tại trụ sở UBND thị trấn, nhà văn hóa khu, các cuộc tiếp xúc cử tri, qua các cuộc họp khu, hội nghị giao ban thường kỳ của thị trấn cũng đã tổ chức triển khai đến các cán bộ công chức thị trấn để cán bộ, công chức thị trấn nắm được, cũng như triển khai đầy đủ và kịp thời đến nhân dân. Cấp ủy, chính quyền cũng tạo điều kiện để nhân dân được tham gia bàn bạc, quyết định mức huy động các nguồn đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi trong xây dựng. Do vậy đã huy động được sự tham gia tích cực từ phía người dân. Nhận thức của người dân về giảm nghèo có chuyển biến tích cực...

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

1. Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

+ *Kết quả thực hiện nội dung công khai để dân biết:*

- Theo kết quả theo dõi, kiểm tra các nội dung công khai bằng hình thức niêm yết được UBND thị trấn, ở các khu phố thực hiện tốt như: Công khai phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; mức thu các loại phí, lệ phí; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân.

- Các nội dung công khai trên hệ thống thông tin truyền thông của địa phương và thông qua Trường khu để thông báo đến nhân dân đã làm tốt như: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động nhân dân đóng góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; kết quả bình xét hộ nghèo; việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ...

- Việc thực hiện các nội dung công khai theo Pháp lệnh 34 luôn được cấp ủy, chính quyền thị trấn quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Các dự án thu hồi đất đều thực hiện công khai quy hoạch, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng với nhiều hình thức như: niêm yết ở trụ sở UBND, thông báo trên hệ thống loa FW, qua họp dân, vì vậy mọi chủ trương, chính sách đều được thông báo đến nhân dân, được bàn bạc với nhân dân, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến thông qua các cuộc họp dân và tổng hợp báo cáo lên UBND cấp thị trấn.

- Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, thông qua đó để các Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp báo cáo với cử tri kế hoạch phát

triển kinh tế xã hội, các chính sách mới về hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo và chính sách khác... Mỗi kỳ tiếp xúc cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri với các cấp, các ngành những vấn đề mà cử tri quan tâm.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp thị trấn được thông tin đến các tầng lớp nhân dân trong xã biết và thực hiện. Phương châm “ *dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*” đã được quán triệt thực hiện tốt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ý thức làm chủ của người dân được nâng lên, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp thị trấn trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân: Xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Pháp lệnh 34, xây dựng đời sống văn hóa, định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa". Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về các lĩnh vực như: tiếp dân, quy hoạch, xây dựng hạ tầng... Kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm tốt công tác điều hành và phối hợp chặt chẽ với UBNDTTQVN, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp thị trấn; các khoản huy động nhân dân đóng góp: Cùng với kinh phí của nhà nước, các khu phố đã bàn với nhân dân, vận động nhân dân đóng góp ngày công, tiền. Các loại quỹ, khoản đầu tư đều được quản lý tốt, các khoản thu và thanh quyết toán được niêm yết công khai dân chủ tại nhà văn hóa.

- Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã phối hợp với UBND thị trấn phát huy dân chủ trong thực hiện Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ Tướng chính phủ, họp công khai về đối tượng được xét hỗ trợ làm nhà, kinh phí được hỗ trợ. Chỉ đạo các thôn thực hiện công khai bàn bạc thống nhất với nhân dân trong việc bình xét hộ nghèo.

- Kết quả thực hiện thực hiện nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định:

+ Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân với cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; phát huy chế độ dân chủ đại diện, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của chính quyền, thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp để nhân dân bàn bạc và quyết định những công việc liên quan thiết thực với quyền lợi của nhân dân.

+ Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn trong những năm qua tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Nhằm phát huy những chuẩn mực đạo đức truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, giữ

gìn an ninh, trật tự, vệ sinh, môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội. Các thôn đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng nhiều cách như: họp thôn, phát phiếu đến hộ gia đình nhằm cho nhân dân được bàn bạc dân chủ để xây dựng sau đó nhân dân tự giác thực hiện, các thôn đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hương ước, quy ước được UBND huyện phê duyệt đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến, chỉ số hài lòng của người dân. Việc thực hiện trách nhiệm tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; tình hình và kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính: Công chức làm tốt chế độ "Một cửa", một cửa liên thông, nâng cao chất lượng giải quyết các công việc đúng chức năng và thẩm quyền theo quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm cán bộ tiếp công dân, giải quyết kịp thời các công việc của dân theo đúng thời gian quy định, giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 85% trở lên, thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật về cải cách hành chính về công tác dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã.

- Tổng cộng tiếp nhận 1.801 hồ sơ, trả kết quả sớm hạn và đúng hạn là 1.798 hồ sơ, quá hạn 3 hồ sơ. Việc thực hiện các hồ sơ TTHC trên dịch vụ công hiện nay đã đạt được kết quả cao và thiết thực, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, giảm chi phí đi lại, rút ngắn thời gian. Trong đó: chứng thực bản sao 1.122 hồ sơ; chứng thực chữ ký 191 hồ sơ; HĐGD 08 hồ sơ; Xác nhận tình trạng hôn nhân 111 hồ sơ; kết hôn 28 hồ sơ; khai sinh 83 hồ sơ; khai tử 38 hồ sơ; cấp bản sao hộ tịch 211 hồ sơ; bản sao công chứng hộ tịch 09 hồ sơ

- Trong 6 tháng đầu năm tổ chức đối thoại giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân được 01 cuộc; Kết quả: tiếp công dân 14 lượt/14 công dân, trong đó: lãnh đạo tiếp 0 lượt/0 công dân, công chức chuyên môn tiếp 14 lượt/14 công dân. Tổng số đơn cần giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2024 là 11 đơn (năm 2023 chuyển sang 02, tiếp nhận mới 09 đơn), đã giải quyết xong 08/11 đơn, tỷ lệ giải quyết 72,72%, đang xem xét giải quyết 03 đơn (*trong đó: 02 đơn năm 2023 chuyển sang*).

- Thống kê số liệu đối với các TTHC cấp huyện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 6 tháng đầu năm.

- + Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1.801 hồ sơ.
- + Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 1.788 hồ sơ.
- + Số hồ sơ giải quyết chậm hạn: 03 hồ sơ.

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: UBND thị trấn chưa nhận được phản ánh kiến nghị về giải quyết TTHC.

2. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kết quả tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức: Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng phối hợp với công đoàn cơ sở thị trấn Đồng Đăng đã tổ chức thành công hội nghị cán bộ công chức năm 2024. Hội nghị đã thông qua các Báo

cáo công tác phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc Phòng - An ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Chương trình công tác năm 2024; Thông qua dự thảo QĐ phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và trưởng khu phố năm 2024; Báo cáo tổng kết công đoàn và công khai tài chính công đoàn năm 2023; Thông qua quyết định Giao chỉ tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2024; Thông qua Nghị quyết Hội nghị; Công tác thi đua khen thưởng năm 2024; Phát động phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu, thi đua tập thể, cá nhân năm 2024...

3. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng đã Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND thị trấn, về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND thị trấn, về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND thị trấn Đồng Đăng, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2024; Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2024 của UBND thị trấn Đồng Đăng, về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024; Kế hoạch số 468/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND thị trấn Đồng Đăng, thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn thị trấn.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được:

- Trong 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện QCDC ở cơ sở ở thị trấn cơ bản cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ, ý thức của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ nét, từng bước đưa quy chế dân chủ trở thành nề nếp sinh hoạt của đơn vị; tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng các quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, từ đó thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, tham gia thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị trấn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các khu phố, toàn nhân dân quan tâm và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt các đoàn thể quần chúng; thay đổi phong cách công tác, lề lối làm việc công chức; sự phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác giữa UBND, MTTQ, các tổ chức chính trị và khu dân cư. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tích cực trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu..., củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế:

Ngoài những kết quả đã đạt được nêu trên, việc thực hiện quy chế dân chủ còn có một số hạn chế nhất định đó là:

- Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thị trấn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc dành cho nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC còn chưa kịp thời.

- Công tác triển khai về thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” còn có mặt hạn chế.

- Nhận thức của một số bộ phận nhân dân về Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa đầy đủ, do đó chưa phát huy hết vai trò làm chủ của nhân dân.

- Việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước, hương ước ở khu phố có lúc, có nơi còn hình thức, chất lượng chưa cao, chưa thành nề nếp. Chưa thực hiện tốt việc kiểm tra, xử lý vi phạm quy định của cộng đồng dân cư đã được quy định trong quy ước, hương ước.

- Việc biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác này chưa được thường xuyên, thường lồng ghép thành tích về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ công tác. Năng lực của một số ít công chức còn hạn chế.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất các nội dung, chính sách cần nghiên cứu trong quá trình Xây dựng Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở.

2. Ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp cơ sở tham gia tích cực vào việc thực hiện quy chế dân chủ, gắn với các phong trào, các cuộc vận động nhân dân, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đề nghị mở lớp tập huấn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của BCD thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện (Bc);
- TT Đảng ủy thị trấn;
- CT, các PCT thị trấn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH

Sái Vĩnh Chung